

**KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2030 VÀ KẾT LUẬN CỦA TỔNG BÍ THƯ TẠI HỘI NGHỊ
VĂN HÓA TOÀN QUỐC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2021**

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Hùng, uỷ viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Kính thưa các đồng chí thứ trưởng, các quý vị đại biểu

Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 được ban hành bởi Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Chính phủ với 5 quan điểm, 4 mục tiêu chung và 8 mục tiêu cụ thể nhằm phát triển văn hoá đến năm 2030. Để thực hiện các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, Chiến lược nêu 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho mọi mặt của lĩnh vực văn hoá.

Tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021, một lần nữa, việc xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển văn hoá dân tộc, lại được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra với 6 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp cụ thể. Có thể nói, sự phát triển của văn hoá, đang ngày càng nhận được sự quan tâm và chú trọng đầu tư của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Đúng như lời Tổng bí thư đã nói “*Chúng ta cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm với sự nghiệp đổi mới và truyền thống lịch sử vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc*”.

Năm 2022 năm ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung vào nhiều nhiệm vụ lớn nhằm hiện thực hóa *Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021*. Với tinh thần “khát vọng cống hiến, quyết liệt hành động”, đưa ngành VH-TT-DL từng bước phát triển, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã sớm có kết luận giao Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng *Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021*.

1. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp

Trong thời gian qua, toàn ngành đã tập trung xây dựng kế hoạch hành động thông qua việc xác lập các nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hoá hướng tới mục tiêu:

- Cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công tại Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021.

- Xác định các công việc trọng tâm, trọng điểm của từng lĩnh vực và phân kỳ thời gian thực hiện, làm cơ sở xây dựng chương trình công tác hàng năm. Phân công cho các đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo các nhiệm vụ được giao.

Với mục tiêu trên, *Kế hoạch hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 và Kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc* được xây dựng không đi theo các nhóm nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 mà bao quát tất cả các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và Quốc hội giao cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Cụ thể, kế hoạch hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được triển khai theo 5 nhóm nội dung chính:

a) Các văn bản, chương trình, đề án thực hiện theo phụ lục của Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (Phụ lục 1).

b) Các nhiệm vụ khác thực hiện theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (Phụ lục 2).

c) Các nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (Phụ lục 3).

d) Các nhiệm vụ khác giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ thực hiện (Phụ lục 4).

đ) Các nhiệm vụ giao chủ trì nghiên cứu soạn thảo dự án luật (Phụ lục 5).

e) Các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ để triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

2. Cơ chế tổ chức thực hiện và một số đề xuất, kiến nghị

Tại nội dung trên, các nhóm nhiệm vụ của Kế hoạch đã được các đơn vị liên quan cụ thể hoá đến từng nội dung, từng đơn vị chủ trì, phối hợp, từng giai đoạn thực hiện. Để Kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, **việc tổ chức thực hiện cần đảm bảo các yêu cầu sau:**

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, triển khai cụ thể các đề án, dự án, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ quy định; bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện giai đoạn đến năm 2030 để đưa vào kế hoạch công tác hàng năm, 5 năm của đơn vị lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, đề án và phân công nhiệm vụ của Bộ để tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch.

b. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; cụ thể như sau:

- Đối với nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì: đơn vị được

giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt, định kỳ có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện.

- Đối với nhiệm vụ do các Bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp: đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ để tổng hợp trình Bộ có ý kiến tham gia với các Bộ, ngành chủ trì; phối hợp triển khai thực hiện, đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến nhiệm vụ phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

- Đối với các nhiệm vụ đã được phê duyệt kế hoạch, chương trình, đề án trước thời điểm ban hành Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030: đơn vị chủ trì rà soát các nội dung, nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã được phê duyệt để tiếp tục triển khai, trong trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm, kết nối hệ thống, đồng bộ.

- Đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 765/QĐ-BVHTTDL ngày 03/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và theo kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm. - Đối với nhiệm vụ khác giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ: Các đơn vị có đánh giá tại báo cáo tháng, quý và gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp vào báo cáo lãnh đạo Bộ tại giao ban Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này và chương trình công tác, đề nghị các đơn vị chủ động, khẩn trương phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ để báo cáo Bộ.

Căn cứ nhu cầu thực tiễn triển khai Kế hoạch, các đơn vị chủ động đi khảo sát, kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ chủ động báo cáo, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả.

c) Định kỳ hằng năm (trước ngày 10 tháng 11 hằng năm), các đơn vị đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, gửi Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

d) Trước ngày 15 tháng 9 năm 2025, các đơn vị đánh giá, tổng hợp, sơ kết việc thực hiện Kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025, đề xuất giải pháp, nội dung cụ thể để thực hiện Kế hoạch trong giai đoạn 2026-2030, gửi Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng. Việc tổng kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược được thực hiện vào năm 2030.

Bên cạnh các nhiệm vụ được giao cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị sau đóng vai trò nòng cốt, góp phần đảm bảo Kế hoạch triển khai đúng tiến độ:

- Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, các tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm, đề xuất phân bổ kinh phí triển khai các nhiệm vụ, chương trình, đề án thực hiện Kế hoạch này theo các quy định hiện hành.

- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Ngoài ra, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy để ban hành những nghị quyết, quyết định, chỉ thị về chủ trương, chính sách cụ thể, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển văn hoá 5 năm và hàng năm phù hợp với Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Kế hoạch này.

Đề Kế hoạch đề ra được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, có khả năng phối hợp đồng bộ, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam xin có **một số đề xuất, kiến nghị** như sau:

Thứ nhất, với Chính phủ cần sớm có văn bản, chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 trong các bộ, ban ngành, các địa phương; Phê duyệt đúng kế hoạch các nhiệm vụ đề ra trong quyết định 1909/QĐ-Ttg ngày 12/11/2021.

Thứ hai, với các Bộ, ban, ngành và địa phương cần xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 và Kết luận của Tổng bí thư tại Hội nghị văn hoá toàn quốc theo đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, làm rõ cơ chế phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch trong quá trình triển khai kế hoạch.

Thứ ba, với các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần căn cứ kế hoạch của Bộ triển khai Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 và Kết luận của Tổng bí thư tại Hội nghị văn hoá toàn quốc, xây dựng kế hoạch riêng của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ. Đảm bảo tính thống nhất với kế hoạch chung; Báo cáo, cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch theo đúng thời gian quy định.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Hùng, uỷ viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Kính thưa các đồng chí thứ trưởng, các quý vị đại biểu.

Tham luận của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam về việc xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 và Kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc đã bước đầu thể hiện được nỗ lực và quyết tâm hành động của toàn ngành nhằm tạo nên những bước chuyển thực chất trong phát triển văn hóa.

Bên cạnh những nỗ lực và cố gắng, tham luận không tránh khỏi thiếu sót cần được tiếp tục bổ sung và hoàn thiện. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Hội nghị để Viện tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch, sớm được lãnh đạo Bộ phê duyệt, đưa vào triển khai thực hiện trong toàn ngành, cũng như phối hợp thực hiện với các bộ, ban, ngành và địa phương trên toàn quốc.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã lắng nghe! Kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp, kính chúc quý vị sức khỏe./.